

# Ang Qur'an

## Ang Huling Kapahayagan Sa Sangkatauhan



## Ano Ang Qur'an?

### Ang Salita ng Diyos/Allah

Ang Qur'an ay ang literal na salita ni Allah, na ipinahayag kay Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) sa pamamagitan ni Anghel Gabriel.

*"Ang kapahayagan ng Aklat ay mula kay Allah, Ang Pinakamakapangyarihan, Pinakamaalam."* - Qur'an 39:1

### Gabay para sa Sangkatauhan

Ang Qur'an ay *"gabay para sa sangkatauhan...at ang batayan (para malaman ang tama sa mali)."* - Qur'an 2:185

Ito ay nagbibigay direksiyon para tulungan ang sangkatauhan na malaman ang tama sa mali, kung wala nito, ang tao, ay nasa pagkatalo.

### Ang Huling Kapahayagan

Ang Qur'an ay ang huling kasulatan na ipinahayag ni Allah, na nagpapatunay sa kung anong natitirang katotohanan mayroon sa mga naunang kasulatan at itinatama ang mga kathang-isip ng mga tao at pagdaragdag na nakasama sa mga kasulatang ito.

*"O kayong mga binigyan ng Kasulatan! Maniwala kayo sa Aming ipinahayag..."* - Qur'an 4:47

## Paano Naipahayag ang Qur'an?

Ang Qur'an ay naipahayag kay Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) at umiiral lamang sa wika kung saan ito ipinahayag, ang Arabik. Subalit, ang pagsasalin ng kahulugan ng Qur'an ay mababasa sa maraming wika.

Ang Qur'an ay hindi ibinaba na isang beses lamang, subalit ang kapahayagang ito ay umabot sa loob ng 23 taon bago natapos.

Mahalagang malaman ang dahilan kung bakit ipinahayag ang mga talata, upang magkaroon ng tamang pagkakaunawa; kung hindi, ito ay maaaring mabigyan ng maling pagkakaunawa.

## Paano Malaman Na Ito Ay mula Sa Diyos?

### Pangangalaga

Ang Qur'an ang tanging panrelihiyon na kasulatan na nananatili pa ring dalisay buhat pa nang ito ay ipinahayag. Walang nabago, nadagdag o nabawas sa wika, 1400 taon na ang nakakalipas.

Hindi lamang sa papel napanatili ang Qur'an, kundi maging sa puso ng mga tao, mga bata at mga babae. Milyon-milyong Muslim ang naisasaulo nila ang buong Qur'an.

### Maka-Agham na Himala

Ang Qur'an ay hindi sumasalungat sa makabagong agham. Ito ay naglalaman ng maraming talata na naglalarawan sa mga kamangha-manghang kaganapan sa kalikasan sa iba't ibang larangan tulad ng "embryology", "meteorology", "astronomy", "geology" at "oceanography". Nakita ng mga siyentipiko ang mga ito ng may katumpakan para sa isang aklat na nagmula pa noong ika-pitong siglo.

*"Aming ipapakita sa kanila ang Aming mga Tanda sa sansinukob at pati na rin sa kanilang mga sarili."*

*Qur'an 41:53*

Maraming maka-agham na himala ang nabanggit sa Qur'an na ngayon lamang natuklasan, gamit ang makabagong gamit pang-teknoholiya. Tulad ng mga sumusunod:

- Ang Qur'an ay nagbibigay ng detalyadong pagsasalarawan ng pagkakabuo ng sanggol sa sinapupunan ng babae. Ito ay hindi pa nalalaman ng mga naunang siyentipiko noon.
- Ang Qur'an ay nagsasaad na ang mga bagay na astronomikal (bituin, planeta, buwan atbp) ay nabuo mula sa mala-ulap na alikabok. Hindi pa nalalaman noon, subalit naging prinsipyo na ng makabagong kosmolohiya ("cosmology") sa ngayon.
- Natuklasan ng makabagong agham ang pagkakaroon ng harang sa pagitan ng dalawang dagat habang napapanatili nito ang temperatura, kakapalan at kaalatan nito.

Ang mga ito ay malinaw na nakasaad sa Qur'an, mahigit 1400 taon na ang nakakaraan.

## Katangi-tangi

Mula pa noong ito ay ipinahayag, walang sinuman ang nakagawa ng kahit isang kabanata na katulad ng Qur'an, sa ganda, husay ng salita, karunungan, hula at iba pa.

*"At kung kayo ay nag-aalmlangan tungkol sa Aming ipinahayag sa Aming alipin, kung gayon magdala kayo ng isang kabanata na katulad nito."*  
Qur'an 2:23

Ang mga tao na tumanggi kay Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay nabigo sa hamon na ito, kahit sila ay mahusay sa wikang Arabik. Wala pa ring nakakasagot hanggang sa ngayon.

## Walang Pagkakasalungatan

Kapag ang tao ang sumulat, siya ay hindi ligtas sa pagkakamali tulad ng pagbabaybay, magkakasalungat na pahayag, at kung anu-ano pang mga pagkakamali.

Ang Qur'an ay walang pagkakasalungatan, ito man ay sa larangan ng agham patungkol sa pag-uulit-ulit ng tubig, "embryology, geology, cosmology, kasaysayan at propesiya.

*"Kung ito man ay nanggaling bukod kay Allah, katiyakan, makikita nila na ito ay maraming pagkakasalungatan."*  
Qur'an 4:82

## Si Muhammad ba ang may-akda nito?

Si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay kilala sa kasaysayan na hindi nakapag-aral sa kahit anong larangan ng kaalaman. Ang ganap na pagiging tumpak ng mga

makasaysayang pagsasalarawan ng mga naunang tao at sibilisasyon na nabanggit sa Qur'an ay napakadakilang para isulat lamang ng isang tao.

*"At ang Qur'an ay hindi maaaring gawin ng iba maliban lamang kay Allah."*  
Qur'an 10:37

# Layunin ng Rebelasyon

## Upang Maniwala sa Nag-iisang Tunay na Diyos

*"At ang inyong diyos ay Ang Nag-iisang Diyos. Walang diyos maliban sa Kanya, Ang Mahabagin, Ang Maawain."* - Qur'an 2:163

Ang pinakamahalagang paksa ng Qur'an ay ang paniniwala sa Nag-iisang Tunay na Diyos. Ipinalaalam ng Diyos sa atin na Siya ay walang katambal, walang anak, walang kapares at walang sinuman ang karapat dapat na sambahin maliban sa Kanya. Si Allah ay hindi katulad ng Kanyang nilikha. Itinatanggi din ng Qur'an ang paniniwala at pagbibigay ng katangiang pantao at limitasyon sa Diyos.

## Tanggihan Ang Lahat Ng Mga Huwad na Diyos

*"At sambahin si Allah at huwag magtambal ng anumang sa Kanya."* - Qur'an 4:36

Dahil si Allah lamang ang karapat dapat na sambahin, kaya kailangan na tanggihan ang mga diyos-diyosan at mga huwad na diyos. Itinatanggi din ng Qur'an ang paniniwala na ang Diyos ay may katangiang tulad ng tao.

## Upang Isalaysay ang mga Nakaraan

Ang Qur'an ay naglalaman ng maraming salaysay na may kapaki-pakinabang na kaalaman katulad ng mga kuwento ng mga naunang Propeta, si Allah ay nagsabi, *"Katunayan, sa kanilang kuwento, ay mayroong aral."* - Qur'an 12:111

## Upang Ipaalala ang Araw Ng Paghuhukom

Ang Aklat na ito ay nagpapaalala na ang lahat ay makakatikim ng kamatayan at mananagot sa lahat ng kanilang ginawa at sinabi: *"Aming ilalagay ang Timbangan ng Katarungan sa Araw ng Paghuhukom..."* - Qur'an 21:47

## Tuparin Ang Tunay na Layunin ng Pamumuhay

Ang Qur'an ay nagtuturo na ang layunin ng buhay ay ang sambahin lamang ang Diyos at mabuhay ayon sa pamamaraan na itinagubilin Niya. Sa Islam, ang pagsamba ay anumang bagay na kinalulugdan ni Allah. Samakatuwid, kapag isinagawa ang ipinag-utos ni Allah, ang isang Muslim ay sumasamba kay Allah at isinasakatuparan niya ang layunin ng kanyang buhay. Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng pagsamba sa loob ng Qur'an:

Ang manalangin: *"O kayong mga mananampalataya! Magsiyuko*

*at magpatirapa kayo at sambahin ninyo ang inyong Panginoon."* - Qur'an 22:77

Ang magbigay sa kawang-gawa: *"...At gumastos (sa kawang-gawa), ito ay mainam sa inyo..."* - Qur'an 64:16

Ang maging matapat: *"Huwag ninyong balutin ang Katotohanan ng Kasinungalingan."* - Qur'an 2:42

Ang magkaroon ng hiya: *"Sabihin sa mga naniniwalang mga kalalakihan na ibaba nila ang kanilang mga paningin at ingatan ang kanilang puri o dangal."* - Qur'an 24:30-31

Ang pagiging mapagpasalamat: *"Si Allah ang naglabas sa inyo sa sinapupunan ng inyong ina, na walang nalalaman, binigyan Niya kayo ng pandinig, paningin at puso upang kayo ay magbigay pasalamat."* - Qur'an 16:78

Ang maging makatarungan: *"O kayong mga naniniwala! Sumaksi kayo para sa katarungan, bilang saksi sa Diyos, kahit pa ito ay laban sa inyo..."* - Qur'an 4:135

Ang maging matiisin: *"At maging matiisin, sa katunayan, hindi hahayaan ni Allah na mawala ang gantimpala ng mga gumagawa ng mabuti."* - Qur'an 11:115

Ang gumawa ng kabutihan: *"Si Allah ay nangako sa mga naniniwala at gumagawa ng kabutihan (na) sila ay makakatanggap ng kapatawaran."* - Qur'an 5:9

## Pangwakas

Ang Qur'an ay nagtuturo sa tao kung paano sumamba sa Diyos, at isakatuparan niya ang tunay na layunin ng buhay at makamtan ang tagumpay dito sa mundo at sa kabila.

*"Ang Aklat (Qur'an) ay ibinaba sa iyo para sa sangkatauhan ng may Katotohanan. Kaya sinuman ang tumanggap ng gabay, ito ay para sa kanyang sarili at sinuman ang maligaw, siya ay talunan."* - Qur'an 39:41

Hindi mo ba bibigyan ang sarili mo ng pagkakataon na basahin ang Aklat na ito?



Islamic Information Center

Sultan Qaboos Grand Mosque  
Muscat, Sultanate of Oman

www.iicomman.om

For more information about Islam and other  
pamphlets in this series contact

Whatsapp: +968 99250777 Email: support@iicomman.om